

บทคัดย่อ

วิชา บธ. 851 : วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ชื่อเรื่อง	:	การศึกษาความเป็นไปได้โรงงานผลิตผ้าบาติก
ผู้จัดทำ	:	นางสาวกนกภรณ์ จินดาธนารักษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา	:	อาจารย์สะอาด ใจแก้ว
หลักสูตร	:	หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ
วันที่อนุมัติผลงาน	:	กุมภาพันธ์ 2546
จำนวนหน้า	:	86 หน้า

การศึกษาความเป็นไปได้โครงการล้านนบาติก บ้านท่าแร่ ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการที่ลงทุนในลักษณะของห้างหุ้นส่วนจำกัดด้วยทุนจดทะเบียน 2,209,500 บาท ซึ่งแบ่งเป็น 2 หุ้นส่วน ไม่มีการกู้ยืม โดยมีการศึกษาถึงความเหมาะสมของโครงการในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม ด้านการผลิต ด้านการจัดการ และด้านการเงิน โดยการรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ วารสารที่มีผู้ศึกษาไว้ รวมทั้งการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้ผ้าบาติกเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อเพื่อเป็นของที่ระลึกได้จากร้านค้าที่ขายสินค้าของที่ระลึกในเขตอำเภอสันกำแพง และอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และสามารถสร้างผลตอบแทนแก่เจ้าของโครงการคุ้มค่ากับเงินที่ลงทุน ซึ่งจากการศึกษาพบว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการได้รับการสนับสนุนให้เที่ยวภายในประเทศจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ผลการศึกษาด้านเศรษฐกิจพบว่าการดำเนินโครงการเป็นการสร้างโอกาสและทางเลือกในการทำงานแก่ประชาชนในท้องถิ่น ทำให้มีรายได้ที่แน่นอน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าแก่ผู้บริโภค ในด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมโครงการล้านนบาติกจะมีการวางแผนในการสร้างโรงงานเป็นอย่างดีทำให้ไม่มีผลกระทบหรือก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือมลภาวะใด ๆ และยังสามารถพัฒนาฝีมือทางด้านแรงงานให้เป็นที่ยอมรับและต้องการของชุมชน ส่วนด้านการตลาด มีการจัดจำหน่ายโดยการขายส่งให้กับร้านค้าที่จำหน่ายของที่ระลึก โดยผลิตภัณฑ์ของโครงการมีคุณภาพดีและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายตรง

ตามความต้องการและเป็นที่ยอมรับของผู้ซื้อและสามารถสร้างผลตอบแทนในรูปของกำไรให้กับโครงการ

โครงการล้านนาบาติกมีโครงสร้างของโครงการไม่ซับซ้อน มีการจัดโครงสร้างตามหน้าที่ซึ่งแบ่งงานกันทำเฉพาะด้านตามความสามารถและความเหมาะสม ด้านการผลิต โครงการล้านนาบาติกจะทำการผลิตโดยการรับซื้อและเขียนลายตามปริมาณการสั่งผลิตของลูกค้าส่งที่เป็นผู้ว่าจ้างผลิต ในด้านการเงินสมมติให้มีรายได้และต้นทุนการผลิตเท่ากันทุกปีตลอดระยะเวลาของโครงการ จากการประเมินผลโครงการพบว่า มีระยะเวลาคืนทุน 2.50 ปี มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 1,773,161.75 บาท และมีอัตราผลตอบแทนภายในโครงการเท่ากับ 26.97 %

ข้อสรุปการศึกษาความเป็นไปได้โครงการล้านนาบาติก คือความเป็นไปได้ของการลงทุนในโครงการนี้มีสูง เนื่องจากสามารถคืนทุนได้ในระยะเวลาที่โครงการกำหนด มีมูลค่าเงินปัจจุบันเป็นบวก และมีอัตราผลตอบแทนภายในโครงการมากกว่าอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง จึงสมควรที่จะลงทุนในโครงการนี้